



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ออนไลน์ M2F กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3,5,7,9 ThaiPBS TNN24</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารายที่ 6 ที่ จ.บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างรอผลยืนยันเชื้อและรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งย้ำว่า สธ.ดูแลเรื่องการให้วัคซีนป้องกันในคนที่ถูกกัดหรือมีการสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า ส่วนการป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ สำหรับปัญหาสุนัขจรจัดส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้เลี้ยงนำมาทิ้ง ซึ่งเรื่องภาษีสัตว์เลี้ยง แยกตัวอย่างของบางประเทศที่มีการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง และเก็บภาษีในสัตว์เลี้ยงตัวที่ 3 ขึ้นไป</p> <p>-ด้าน นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เห็นด้วยและขอบคุณปลัด สธ. ที่ได้ให้แนวคิดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงที่ถูกปล่อยเป็นสัตว์จรจัด ซึ่งในการประชุมร่วม 5 หน่วยงานปลายเดือนนี้ โดยมีกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.ศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินงานตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563 จะนำเรื่องขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การเก็บภาษี หรือในที่ประชุมด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสอบสวนกรณีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าใน จ.บุรีรัมย์ พบว่า เป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปี ถูกลูกสุนัขที่พ่อแม่นำมาเลี้ยงข่วนเมื่อเดือน ต.ค. 2560 แต่ไม่ได้ฉีดวัคซีน จนวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา มีอาการไข้ กลืนลำบาก ไม่อยากดื่มน้ำ กระสับกระส่าย จึงมาพบแพทย์ก่อนเสียชีวิต จากการสอบถามพบว่า เจ้าของไม่ได้พาสุนัขไปฉีดวัคซีนเนื่องจากเห็นว่ายังเป็นลูกสุนัขอยู่ ดังนั้น ขอเตือนให้ประชาชนนำสุนัขมาฉีดวัคซีนทุกปี หากถูกข่วน กัด ขอให้รีบล้างแผลและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับวัคซีน ส่วนมาตรการที่กรมฯ จะดำเนินการต่อจากนี้ คือ สืบหาจำนวนสุนัขในครอบงำตัวเพื่อฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหาผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับสุนัขเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเก็บภาษีสุนัขแมวทำได้ยาก ปัจจุบันประชาชนมีความรู้แต่ขาดความตระหนักและใส่ใจ ต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้และตระหนักในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้มาก สาเหตุที่มีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากอบต.ไม่สามารถใช้งบประมาณมาฉีดวัคซีนได้, วัคซีนในสัตว์ไม่ผ่านคุณภาพเมื่อปี 2557-2558 ทำให้ขาดวัคซีน ส่วนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนไม่มีปัญหา กรณีองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ปรับการฉีดวัคซีนในคน จาก 28 วัน เหลือ 7 วันนั้น ขณะนี้ที่มววิชาการอยู่ระหว่างประชุมหารือ แต่แนวโน้มอาจจะเป็นไปได้ เพียงแต่ต้องศึกษารายละเอียดเรื่องประสิทธิภาพด้วย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว น.สพ.สรวิศ ธานีโต โฆษก ก.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ ต.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2561 มีสุนัข-แมวได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1.78 ล้านตัว จากเป้าหมาย 8.24 ล้านตัว ผ่าตัดทำหมัน 104,162 ตัว จากเป้าหมาย 300,000 ตัว ทั้งนี้ สามารถฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้ 100% แล้ว และคาดว่าในช่วงรณรงค์เดือนมี.ค.- พ.ค. 2561 จะฉีดวัคซีนสุนัขและแมวทั่วประเทศได้ราว 80 % ของจำนวนทั้งหมด ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระหว่าง 1 ม.ค. - 18 มี.ค. มีผู้เสียชีวิต 6 ราย รายล่าสุดอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ และยังคงประกาศเขตโรคระบาด 24 จังหวัด ส่วนข้อเสนอเก็บภาษีผู้เลี้ยงหมา แมว และลงโทษเจ้าของที่นำสัตว์ไปปล่อย ช่วงเดือนพ.ค.จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เข้าที่ประชุม สนช. เพื่อกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แต่ยังไม่มีการเก็บภาษี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เจ้าของ ขณะนี้กำลังทำประชาพิจารณ์ทางเว็บไซต์ และวันที่ 28 มี.ค. สภาจะจัดเวทีใหญ่ประชาพิจารณ์เพื่อสรุปรูปร่างเห็นจากทุกฝ่าย</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เรื่องเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงเป็นแนวคิดของ สธ. ไม่ขอออกความเห็น</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวทางจัดเก็บภาษีสัตว์เลี้ยง ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถทำได้ เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายและประชาชนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าประเทศไทยหากใช้หลักการนี้ จะมีการนำสุนัขและแมวไปปล่อยทิ้งเพราะไม่ต้องการจ่ายภาษีเพิ่ม การดูแลสุนัขและแมวควรเป็นหน้าที่หลักของอปท. ทั้งการทำหมัน ฉีดวัคซีน หรือนำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม</p>
ไทยโพสต์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดของเพิ่มเติมในพื้นที่ โดยปีนี้ กทม.ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ประมาณ 250,000 โดส และจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว ทั้ง 50 เขต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างปลอดภัย ส่วนแนวทางการจัดเก็บภาษี หากมีการออกเป็นระเบียบหรือกฎหมาย กทม.ยินดีให้ความร่วมมือ</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม.กล่าวว่า ในวันที่ 21 มี.ค. กทม.จะเชิญจังหวัดปริมณฑลที่มีพื้นที่รอยต่อติดกับกทม. 6 จังหวัด โดยมีผวจ. ปศุสัตว์จังหวัด กทม. และผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รอยต่อ ที่ศาลาว่าการ กทม.</p>
มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า สยามรัฐ	<p><b>สถานการณ์ต่างจังหวัด</b> -บุรีรัมย์ พบหมูตายไม่ทราบสาเหตุในหมู่บ้านเดียวกับที่ควายถูกสุนัขกัดตาย ปศุสัตว์ตรวจสอบพบเจ้าของซื้อยาไปฉีดให้หมูในปริมาณเกินขนาดทำให้ช็อกตายเอง และสังกักควาย 11 ตัว ที่อยู่คอกเดียวกับควายที่ถูกสุนัขกัด เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ พร้อมระดมฉีดวัคซีน รวมถึงติดตามอาการเจ้าของที่สัมผัสควายใกล้ชิด</p>
	<p>-ลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าฯ ลำปาง แนะนำประชาชนไม่ให้อาหารสุนัขจรจัดบริเวณทางขึ้นวัดม่อนพระยาแช่ ที่มีกว่า 300 ตัว พร้อมนำเจ้าหน้าที่จับย้ายไปอยู่รวมกันเพื่อง่ายต่อการดูแล</p>
	<p>-นครราชสีมา นพ.ธีระวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 เปิดเผยว่า หลังมีการประกาศพื้นที่การแพร่ระบาด 9 อำเภอ จาก 32 อำเภอ และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.เสิงสาง และมีชาวบ้านที่ อ.เสิงสาง ถูกสุนัขตัวเดียวกันกัดอีก 2 ราย จากการลงพื้นที่ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ขณะนี้ผู้ถูกสุนัขกัดทั้ง 2 รายได้ฉีดวัคซีนและอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว</p>
ข่าวสด	<p>-สุรินทร์ สคร.ที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจัดพิธีลงนามข้อตกลง เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p>
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	<p>-ตรัง เสนอข่าว สพ.ญ.ณัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน จ.ตรัง มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะที่ อ.ห้วยยอด ปีนี้พบแล้ว 3 ตำบล และมีสุนัขป่วยตายไปแล้ว 3 ตัว แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และมีแนวโน้มว่าจะพบโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น หากได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำกว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์นี้คาดว่าจะเฉพาะใน ต.เขาขาว นำจะฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวได้ครบ 100% ก่อนที่จะเร่งฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 16 ตำบล</p> <p>-เสนอสก๊อป ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฬา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติเหตุนิวเจอร์ซีย์ ให้ข้อมูลเรื่อง สดง. กับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. จนปี 2561 โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก ก.เกษตร ยึดการทำงานโดยรายงานตัวเลขการทำหมัน ฉีดวัคซีน และ จำนวนสุนัขในประเทศ ซึ่งประเมินจากที่มีเจ้าของ ไม่รวมสุนัขในชุมชนที่เพิ่มขึ้น โดยไม่มีการรายงานความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าจนมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การเปิดเผยข้อมูลผู้เสียชีวิต มีความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนจำนวนสุนัขที่เพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติ จึงปรากฏตัวเลขที่ชัดเจนของหัวสุนัขต้องสงสัยและตรวจว่า มีเชื้อไวรัสอยู่ในบางพื้นที่มากกว่า 10 % และเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 30 % และ 50% นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่ลุกลามขึ้นเรื่อยๆ ภายใน 3-4ปีที่ผ่านมา มาจากหลายปัจจัย อาทิ เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่รับผิดชอบนำไปฉีดวัคซีนป้องกัน ท้องถิ่นเคยบริหารจัดการโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคและทำได้ที่อยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องการตีความกฎหมายทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ การประกาศเป็นเขตโรคระบาดจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังในการนำสัตว์เลี้ยงตายมาทำอาหาร และ การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้ระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังลดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p><b>ย้ายผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ลงนามในคำสั่ง สธ. ที่ 315/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานของสป.สธ.ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 2.นพ.พิเชษฐ พิวพันกิจเจริญ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม รพ.นครนายก รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.บางพลี และ 3.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.61</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงการย้ายครั้งนี้ว่า เป็นการย้าย ปกติ ไม่ได้เป็นผลจากการที่ประชาคมรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของผอ.รพ. ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีปัญหาทุจริตแต่อย่างใด</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจประชาคมรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีการโพสต์ภาพและข้อความกล่าวอ้างถึงการบริหารงานของผอ.รพ. จนนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้มีการปิดตัวไปแล้ว</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ทุจริตกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงการประสานข้อมูลนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ได้รับทุนจากกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต สป.ศธ. ล่าช้า ว่า ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับทุนของนักเรียนทั้งหมดให้แก่ ศธ. แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินทุน 198 คน ทั้งนักเรียนปัจจุบันและผู้ที่ยังเรียนจบแล้วแต่ยังได้รับเงินไม่ครบเพื่อให้ศธ.นำไปตรวจสอบต่อ ขณะเดียวกัน ศธ.ก็ส่งข้อมูลบางส่วนมาให้สธ.ตรวจสอบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องชื่อนักเรียนพยาบาลว่าตรงกันหรือไม่ หากรายชื่อผู้รับทุนตรงกันจะช่วยให้ศธ.ตรวจสอบได้ว่า การที่นักเรียนพยาบาลไม่ได้รับเงินทุนนั้นเป็นเพราะอะไร ทั้งนี้หากศธ.ต้องการขอความร่วมมือ สธ.พร้อมให้ข้อมูลทุกอย่าง</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.รักษาทำให้เสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีน.ส.วรัชญา จันทรมา อายุ 21 ปี ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 นายอำนวย จันทรมา อายุ 62 ปี ผู้เป็นพ่อ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุเวลาประมาณ 17.45 น. ได้รับนำตัวลูกสาวส่งรพ.แห่งหนึ่งใน จ.อ่างทอง เจ้าหน้าที่นำเข้าห้องฉุกเฉินเวลาประมาณ 20.30 น. มีการเอกซเรย์สมองและแจ้งว่ารอผลอีก 1 ชั่วโมงครึ่ง จนเวลา 22.30 น. ญาติเห็นว่านานผิดปกติจึงสอบถามพยาบาล ได้รับแจ้งว่าลูกสาวสมองบวม ต้องส่งตัวไปรักษาที่รพ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อคนไข้ถึง รพ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 23.30 น. รพ.แจ้งว่ามาช้าไปเกิดอาการสมองตายไปแล้ว ขณะที่นายรักพงษ์ จันทรมา พี่ชายของผู้ตาย เปิดเผยว่า อยากได้คำชี้แจงจากทางรพ.ว่า เหตุใดจึงทำการรักษาล่าช้า</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>โฆษณาเครื่องตีเมล็ดกลอฮอลล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	เครือข่ายฯ ได้นำหลักฐานข้อมูลเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าฯ กทม. ให้ปลดป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามตึกสูงและริมทางทั่วกทม. แต่ผ่านมากกว่า 1 เดือน กทม.ยังไม่ดำเนินการ จึงอยากสอบถามความคืบหน้า และขอให้เรียกร้องให้กทม.ฐานะเจ้าพนักงานทำงานเชิงรุกออกตรวจและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากยังมีความล่าช้าและปล่อยไว้ เท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มติชน	<p><b>การจ่ายเงินชดเชยของสปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงประเด็นแพทย์ไม่ได้รับการตามแนวทางที่กำหนด ทำให้เบิกชดเชยไม่ได้ หรือหน่วยบริการถูกเรียกเงินคืน ว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ที่ 3 กองทุนสุขภาพ ดำเนินการเหมือนกัน โดยใช้เกณฑ์จากราชวิทยาลัยการแพทย์สาขาต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งมีการจัดทำเป็นคู่มือ "แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค" โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. และทุก 2-3 ปี จะมีการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน</p> <p>โดยจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558-2560 มีการเรียกเงินคืนร้อยละ 21.43 คิดเป็นเงินประมาณ 772 ล้านบาท และเงินที่ถูกเรียกคืน สปสช.ได้คืนไปยังเขตพื้นที่ของหน่วยบริการที่ถูกเรียกเงินคืน เพื่อกระจายให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ ไม่ได้มีการเรียกคืนเก็บไว้ที่ส่วนกลาง และที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการเรียกค่าปรับจากหน่วยบริการที่ทำเบิกจ่ายชดเชยไม่ถูกต้องแต่อย่างใด</p>
สวท. ไอเอ็นเอ็น	<p><b>สสส.จัดทีมเอ็มเสิร์ทรับพายุฤดูร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าช่วงวันที่ 20-23 มี.ค. 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กรมฯ จึงได้กำชับทีมเอ็มเสิร์ท (MSERT) ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรเครื่องมือแพทย์ วิศวกรโยธา ทีมวิชาการด้านสุขศึกษา และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ทั้งจากส่วนกลาง และ สบส. 12 เขตทั่วประเทศ เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องพร้อมเข้าพื้นที่ฟูสถานพยาบาลทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ ให้สามารถกลับมาใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง</p>
สยามรัฐ	<p><b>สมุนไพรช่วยนอนหลับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในทางการแพทย์แผนไทย สาเหตุของการนอนไม่หลับเกิดจากธาตุไฟในร่างกายมากเกินไป ทำให้ร่างกายเกิดความร้อน ตื่นตัวตลอดเวลา การลดธาตุไฟในร่างกาย แนะนำให้ใช้สมุนไพรสมขม เย็น จืด ประุงเป็นอาหาร เช่น แกงขี้เหล็ก สะเดาน้ำปลาหวาน ต้มจิตมะระ มะระขี้้นกฝรั่ง บวบฝัดไข่ หรือฝักต้มจิ้มน้ำพริก ส่วนเครื่องดื่มสมุนไพร แนะนำน้ำใบบัวบก น้ำแดงโม น้ำมะระขี้้นก รวมถึงควรรอกกำลังกายลดธาตุไฟ เช่น ฤๅษีตัดตน ชี่กง โยคะ ส่วนยาสมุนไพรที่ช่วยให้หลับคือตำรับยาหอมเทพจิตร ซึ่งเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีตัวยาลหลัก คือ ดอกมะลิ และเกสรดอกไม้ต่างๆ น้ำมันหอมระเหยในยาหอมเทพจิตรจะช่วยให้ผ่อนคลาย หลับสนิททั้งคืน มีทั้งชนิดผงและเม็ด หาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ</p>
มติชนออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน	<p><b>อาการปวดน่อง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า อาการปวดบริเวณน่องคนมักเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม แต่ที่จริงเป็นการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขา บริเวณกล้ามเนื้อน่อง เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป ทำให้อักเสบ พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะนักวิ่ง นักกีฬา นักเต้น ซึ่งอาจวิ่งเร็วหรือวิ่งเร็วสลับหยุดวิ่งแบบฉับพลันอย่างต่อเนื่อง จนกล้ามเนื้อบางส่วนฉีกขาดและเกิดการอักเสบ รวมถึงการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้ออยู่ในท่าหดเกร็งนานจนกล้ามเนื้อตึง ต่างจากอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ที่จะมีข้อเข่าฝืด ตึง ปวดบริเวณข้อ และมีเสียงในข้อเข่าเวลาเคลื่อนไหว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า ในการรักษาแพทย์อาจจำเป็นต้องเอกซเรย์หรือเอ็มอาร์ไอดูระดับความรุนแรงและตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดเพื่อวางแผนรักษาได้ถูกต้อง ซึ่งมี 3 วิธี 1.หยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการอักเสบ ใช้ถุงน้ำแข็งประคบ 20 นาที พันข้อด้วยผ้าพันแบบยืดหยุ่น และนอนพักยกขาสูงเหนือหัวใจลดอาการบวม 2.กายภาพบำบัด ด้วยการเหยียดเบาๆ 3.ผ่าตัดเมื่อเส้นเอ็นฉีกขาดจากกระดูกอย่างสมบูรณ์</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคเนื้องอกในสมอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า เนื้องอกในสมองพบได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง แต่บางรายผิดปกติจากพันธุกรรม แบ่งเป็น เนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดา สามารถรักษาให้หายหรือมีขนาดเล็กลงได้ และเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย หรือเซลล์มะเร็ง</p> <p>ด้าน นพ.เอกพจน์ จิตพันธ์ นพ.ปฏิบัติการด้านเวชกรรม สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการเฉพาะเจาะจงในการป้องกันไม่ให้เกิดเนื้องอกในสมอง แต่ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อายุ การได้รับรังสีอันตรายเข้าสู่ร่างกาย บุคคลในครอบครัวมีประวัติเนื้องอกในสมอง การรักษามี 3 วิธี คือ ผ่าตัด ฉายรังสี และให้ยาเคมีบำบัด หากมีสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่ามีเนื้องอกในสมอง เช่น ปวดศีรษะเรื้อรังที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอาการอ่อนแรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ชัก ควรรีบมาพบแพทย์</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคอันตรายหน้าร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโรคหน้าร้อนที่อันตรายถึงตาย ได้แก่ 1.โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก 2.โรคอาหารเป็นพิษหรือท้องร่วง 3.โรคพิษสุนัขบ้า 4.โรคไข้เลือดออก การป้องกันเน้น 3 มาตรการ คือ 1.การสื่อสารความเสี่ยง 2.มีระบบการเฝ้าระวังในชุมชน และดึงทุกภาคส่วนร่วมมือ 3.มีระบบการดูแลรักษา และมีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>รพ.ประจวบฯ ขาดแคลนเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนที่รับทราบข่าวจากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์และวิทยุชุมชน ได้เดินทางมาที่ธนาคารเลือด รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบริจาคโลหิตสำหรับใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วย เนื่องจากปริมาณสำรองโลหิตในคลังเลือดมีน้อยอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปเอ และกรุ๊ปโอ</p> <p>นพ.ศุภชัย ศุภพฤษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า รพ.ขาดแคลนโลหิตสำรองทุกกรุ๊ปเลือด โดยต้องมีโลหิตสำรองขั้นต่ำ 40 หน่วยต่อวัน แต่บางวันเลือดบางกรุ๊ปขาดแคลน ต้องขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างเร่งด่วน โดยได้ประกาศทางวิทยุชุมชน และกลุ่มไลน์รับบริจาคเลือด จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์</p>
เดลินิวส์	<p><b>มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารภายใน ทสภ.ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจาก สสจ.สมุทรปราการ ปี 2561 ซึ่งทสภ.ได้จัดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสุขาภิบาลร้านอาหาร และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch